

Biết thế Hạng Nga

Tác Giả: saigon Echo s&#u t&#m
Thứ Tư:, 09 Tháng 9 Năm 2009 19:02

Còn gọi là "Crazy house" (Ngôi nhà điên) - là một công trình kiến trúc đặc biệt tại Đà Lạt - và đã được People's Daily bình chọn là một trong 10 ngôi nhà kỳ dị nhất thế giới.









Pho Hoang Nga (1950-2005),

Tiếp tục vượt qua những bậc thang ngoằn ngoèo quanh gốc cây, số lần liên tiếp khám phá những căn phòng bí mật hình thù đặc trưng của thiên nhiên như hốc cây, thân tre, quýt búp, cộp, gộp, đười ươi, kangaroo, chim trĩ...

Các căn phòng này được thiết kế gắn trong hai thân cây cổ thụ (bằng bê tông), tạo cảm giác như đang lạc vào khu rừng kỳ lạ và bí hiểm. Đêm về, nếu ngủ trong các căn phòng này, nhìn thấy lên trên nhà có thể thấy ánh sáng nhìn trăng sao... Một du khách nước ngoài ghi vào sổ lưu niệm: "Đây là tòa lâu đài đặc đáo, khác thường và hoang dã như ở Việt Nam, nếu không nói là của vùng Đông Nam Á".

Tiến sĩ - kiến trúc sư Đặng Việt Nga, chủ nhân "Crazy house", bộc bạch: "Khi thực hiện công trình này tôi rất trăn trở. Thiên nhiên đang tàn phá từng ngày, bằng tiếng nói của kiến trúc tôi muốn kéo con người trở về với thiên nhiên, gắn gũi và yêu mến nó chứ không phải hủy diệt...". Thực tế, khi bắt tay thực hiện "Crazy house" không phải ai cũng đồng tình với chủ nhân. "Có lúc từng nghe như phá búa, tôi chỉ nghĩ đến những phiến viêt th "củ củ" mặt về lãnh đạo trung ương, như đó ngôi nhà mới tôi và năm 2007 đã được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp giấy công nhận sự hữu công trình" - tiến sĩ Việt Nga tâm sự.

Năm nay đã bước qua tuổi 70, nhưng bà Việt Nga vẫn quyên tâm theo đuổi những ý tưởng "lạc d" của mình, tiếp tục hoàn thiện các hạng mục đang như : nhà rừng Tây Nguyên với nhiều màu sắc sắc sắc dựa theo mô-típ trang phục của người dân tộc, hoàn thiện hệ thống cửa thang dây leo, dãy núi (phía sau) mà bên trong là phòng triển lãm tranh, ảnh, kiến trúc của các nghệ sĩ Lâm Đồng. Bà mong muốn rằng ngôi tích quynh thi kiến trúc này lên 9.000m2, biến nên đây thành khu bảo tồn thiên nhiên thực tế, xen lẫn là những công trình kiến trúc đặc trưng của núi rừng Đà Lạt. Để thực hiện dự định này, chủ nhân "Crazy house" cho biết cần mặt số vốn khoảng 100 tỷ đồng.

Cùng với biết thế Học Nga, 9 công trình kiến trúc khác được People's Daily chọn là 10 ngôi nhà kỳ diệu nhất thế giới:





Bi t th H ng Nga

Tác Giả; saigon Echo s u t m
Thứ Tư; 09 Tháng 9 Năm 2009 19:02



Bi t th H ng Nga

Tác Giả; saigon Echo s u t m
Thứ Tư; 09 Tháng 9 Năm 2009 19:02



